



ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Nghe và cho ý kiến về một số nội dung quan trọng; làm việc với xã Vũ Hội về xây dựng nông thôn mới



Đổng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp.
Ảnh: THÀNH TÂM

Chiều ngày 16/4, UBND tỉnh họp nghe Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo kế hoạch thực hiện phong trào "chống rác thải nhựa biển" trên địa bàn Thái Bình; việc hỗ trợ khắc phục đất nông nghiệp bị thu hồi của dự án tuyến đường bộ ven biển tỉnh Thái Bình đoạn qua huyện Tiên Hải. Đổng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND

tỉnh chủ trì cuộc họp. Dự họp có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương liên quan. Việc thực hiện phong trào "chống rác thải nhựa biển" trên địa bàn Thái Bình nhằm hướng tới tương lai vùng biển Thái Bình không còn rác thải nhựa, bảo đảm hệ sinh thái ô nhiễm môi trường sạch, không nhựa, giúp cho các loại cá và động vật thủy

hành động cụ thể để hạn chế dần việc sử dụng đồ nhựa, túi nilon khó phân hủy, thay thế bằng sản phẩm thân thiện với môi trường...

Thời gian qua, Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được một số tờ trình của UBND huyện Tiên Hải đề nghị hỗ trợ khắc phục đất nông nghiệp bị thu hồi phục vụ dự án tuyến đường bộ ven biển tỉnh Thái Bình qua các xã Đông Xuyên, Đông Cò, Nam Thăng, Nam Cường, Đông Minh. Các tờ trình của UBND huyện Tiên Hải nêu ngoài khoản bồi thường hỗ trợ về đất nông nghiệp theo quy định khi thực hiện dự án tuyến đường bộ ven biển, UBND huyện Tiên Hải đề xuất hỗ trợ khác đối với 87 hộ gia đình, cá nhân đào ao, lập vườn trên đất chuyển đổi, đào ao, đắp đất, phun cát nuôi ngao tại các xã với tổng kinh phí hỗ trợ khác khoảng 10,1 tỷ đồng.

(Xem tiếp trang 4)

PHẠM HÙNG - QUỲNH LƯU

Áp dụng các biện pháp tích cực nhất để phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi



Đổng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi tại thôn Đông Thanh, xã Tân Bình, thành phố Thái Bình.

Chiều ngày 15/4, UBND tỉnh họp chỉ đạo công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi. Đổng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp. Dự họp có lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị, các huyện, thành phố.

Từ đầu tháng 2/2019 đến nay, cả nước có 23 tỉnh, thành phố có bệnh dịch tả lợn châu Phi, trong đó hai tỉnh Hòa Bình và Bắc Kạn đã qua 30 ngày không phát sinh dịch bệnh. Đối với Thái Bình, đến nay, dịch đã xảy ra tại 246/281 xã,

phường, thị trấn có nuôi lợn của 8/8 huyện, thành phố; đặc biệt, tại các huyện Đông Hưng, Quỳnh Phụ và Kiến Xương, dịch bệnh đã xảy ra tại 100% xã, thị trấn. Tổng số lợn tiêu hủy lũy kế đến hết ngày 14/4 là 146.373 con của 26.246 hộ, 1.272 thôn, 244 xã (riêng xã Tân Hòa, huyện Hưng Hà và xã Thụy Hồng, huyện Thái Thụy đã có kết quả xét nghiệm dương tính nhưng chưa có báo cáo cụ thể về tiêu hủy); tổng trọng lượng lợn đã tiêu hủy hơn

(Xem tiếp trang 4)

MINH HƯƠNG

▶ Gặp mặt ban liên lạc, hội truyền thống các đơn vị quân đội

Sáng ngày 16/4, Thường trực Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh tổ chức buổi gặp mặt ban liên lạc, hội truyền thống các đơn vị quân đội năm 2019.

Hiện nay, toàn tỉnh có 41 ban liên lạc, hội truyền thống các đơn vị quân đội từ cấp sư đoàn và tương đương trở lên đăng ký hoạt động với Hội CCB tỉnh. Nhìn chung, các ban liên lạc, hội truyền thống các đơn vị quân đội duy trì hoạt động theo đúng quy chế, tổ chức tốt các hoạt động tình nghĩa, gắn kết đồng đội. Hằng năm, các ban liên lạc, hội truyền thống tổ chức gặp mặt dưới nhiều hình thức, góp phần động viên các thành viên giữ gìn bản chất truyền thống quân đội và truyền thống đơn vị.

Ngoài ra, các ban liên lạc, hội truyền thống thường xuyên giữ mối liên hệ gắn bó với Hội CCB tỉnh và cấp ủy, chính quyền, nhân dân địa phương; tích cực động viên các thành viên, hội viên tham gia các phong trào, cuộc vận động của địa phương, ủng hộ quỹ xây dựng nhà nghĩa tình đồng đội, thăm hỏi, động viên hội viên khi ốm đau; đồng thời động viên đồng chí, đồng đội tích cực tham gia phát triển kinh tế gia đình...

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã trao đổi, thống nhất nội dung hoạt động trọng tâm trong năm 2019 với tinh thần gắn bó, đoàn kết, góp phần vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

TẮT ĐẠT

▶ Kiểm tra công tác xây dựng nhà ở cho người có công

Ngày 16/4, đoàn kiểm tra của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức kiểm tra công tác xây dựng nhà ở cho người có công tại huyện Tiên Hải và huyện Kiến Xương.

Theo Quyết định số 22 ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ (đề án 22), huyện Tiên Hải có 3.062 hộ người có công được cải thiện nhà ở, trong đó số hộ đủ điều kiện được hỗ trợ 1.948 hộ, số không đủ điều kiện 1.114 hộ, số hộ phát sinh ngoài đề án là 571 hộ. Huyện Kiến Xương có 3.723 hộ, trong đó số hộ đủ điều kiện được hỗ trợ là 2.777, số không đủ điều kiện 946 hộ, số hộ phát sinh ngoài đề án là 620 hộ. Sau khi nghe báo cáo tại hai huyện về những kết quả trong công tác xây dựng nhà ở cho người có công, những khó khăn trong quá trình thực hiện, đoàn đã tổ chức kiểm tra công tác xây dựng nhà ở tại xã Nam Hồng và xã Tây Tiến, huyện Tiên Hải. Tại các xã kiểm tra, lãnh đạo địa phương đã báo cáo cụ thể về tiến độ xây dựng nhà ở cho người có công, công tác giải ngân, những khó khăn vướng mắc trong quá trình rà soát. Trong quá trình kiểm tra, đoàn ghi nhận những cố gắng của địa phương trong việc cải thiện nhà ở cho người có công và chỉ ra những mặt hạn chế cần khắc phục.

Để bảo đảm tiến độ xây dựng nhà ở cho người có công, đoàn đề nghị UBND huyện Tiên Hải, huyện Kiến Xương đẩy nhanh tiến độ giải ngân cho những hộ đủ điều kiện đã hoàn thành xây dựng nhà ở; với những hộ đã có quyết định phê duyệt

(Xem tiếp trang 4)

NGUYỄN CƯỜNG

▶ HUNG HÀ Thu nhận 277 đơn vị máu trong ngày hội hiến máu tình nguyện

Sáng ngày 16/4, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện (HMTN) huyện Hưng Hà phối hợp với Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh, Khoa Huyết học Truyền máu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) tổ chức ngày hội HMTN.

Ngày hội HMTN đã thu hút hơn 300 cán bộ, đoàn viên thanh niên các cơ quan, đơn vị trực thuộc Huyện ủy, UBND huyện và đông đảo nhân dân trong huyện đăng ký tham gia. Kết quả, ban tổ chức thu được 277 đơn vị máu. Thông qua ngày hội góp phần tăng cường lượng máu dự trữ trong ngân hàng máu để phục vụ nhu cầu chữa bệnh của nhân dân huyện Hưng Hà nói riêng và toàn tỉnh nói chung. Qua đó tuyên truyền sự cần thiết của việc HMTN cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động toàn huyện.

Đây là đợt HMTN thứ nhất trong năm 2019 của huyện Hưng Hà. Dự kiến, đợt 2 và đợt 3 sẽ được tổ chức vào tháng 7 và tháng 9/2019.

THU TRANG

● ĐÔNG HƯNG Phát động chiến dịch phòng, trừ sâu bệnh từ ngày 17 - 21/4

Hiện nay, lúa xuân trên địa bàn huyện Đông Hưng đang giai đoạn làm đòng đến đòng bông. Do ảnh hưởng của vụ xuân ấm nên lúa trở rải rác, không tập trung.

Theo báo cáo của Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện, trên đồng ruộng xuất hiện một số đối tượng sâu bệnh hại: sâu cuốn lá nhỏ (sâu non tuổi 1,2 nở rộ từ 17 - 21/4, mật độ trung bình từ 30 - 40 con/m², nơi cao 60 - 80 con/m², cá biệt 100 - 120 con/m²); sâu đục thân hai chấm (sâu non ra rộ từ ngày 17 - 21/4 gây hại cục bộ cho khoảng 5.500ha lúa trước ngày 30/4); rầy các loại (mật độ trung bình từ 100 - 200 con/m², nơi cao từ 800 - 1.000 con/m², cá biệt 3.000 - 4.000 con/m²).

Để bảo vệ sản xuất, huyện Đông Hưng phát động chiến dịch phòng, trừ sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân hai chấm và rầy (những diện tích có mật độ trên 800 con/m²) từ ngày 17 - 21/4. Riêng bệnh đạo ôn cổ bông trên diện tích lúa trước ngày 30/4 phải phun 2 lần: lần 1 khi lúa thấp thỏ trở, lần 2 khi lúa trở thoát hoàn toàn. Huyện cũng chỉ đạo các HTX nông nghiệp chủ động điều tiết nước, giữ nước trên đồng ruộng tạo thuận lợi cho lúa làm đòng, trở bông phơi màu và nâng cao hiệu quả phòng, trừ sâu bệnh.

LƯU NGÂN

● HỘI NÔNG DÂN THÀNH PHỐ Tọa đàm các giải pháp hỗ trợ tổ hợp tác sản xuất rau an toàn

Chiều ngày 16/4, Hội Nông dân thành phố Thái Bình tổ chức tọa đàm các giải pháp hỗ trợ tổ hợp tác sản xuất rau an toàn.

Đến nay, Hội Nông dân thành phố đã xây dựng 6 tổ hợp tác sản xuất ở các phường, xã: Vũ Phúc, Đông Thọ, Đông Mỹ, Vũ Đông, Hoàng Diệu. Hội phối hợp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về kinh tế tập thể cho cán bộ Hội, thành viên tổ hợp tác; hỗ trợ về vốn, cung ứng thiết bị, vật tư nông nghiệp, khoa học kỹ thuật; tổ chức tham quan, học tập kinh nghiệm; hỗ trợ thông tin, xây dựng thương hiệu và tiêu thụ nông sản...

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động sản xuất của các tổ hợp tác; đồng thời, nêu bật những tồn tại, khó khăn, vướng mắc ảnh hưởng đến sản xuất như sản xuất còn mang tính mùa vụ, nhỏ lẻ, tự phát; nguồn vốn hoạt động còn hạn chế, trình độ đội ngũ cán bộ còn hạn chế; nông dân vẫn còn sản xuất theo kinh nghiệm, tính hợp tác chưa cao;

(Xem tiếp trang 4)

MINH NGUYỆT

HUNG HÀ

Tích cực xây dựng đời sống văn hóa

(Xem trang 3)



Lễ hội đền Tiên La (xã Đoàn Hùng, huyện Hưng Hà) năm 2019.

Ảnh: NGỌC LINH

Vi phạm hành lang bảo vệ đê điều tại thôn Thái Hạc, xã Việt Thuận

(Xem trang 2)